
BORGARRÁÐ 8. nóvember 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Sósíalistaflokks Íslands 
um fyrirmæli um að henda mat - R18110015

Hvað er hæft í því að starfsfólk borgarinnar fái fyrirmæli um að henda eigi afgangsmat, t.d. í 
þjónustuíbúðum?


